

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๒๐๕๑



ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมดำเนินงานวางแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี ๒๕๖๗ โดยมีการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยงในเรือนจำ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อลดการป่วย การตาย เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ และลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ไปในวงกว้าง ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จึงขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี ๒๕๖๗ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน เพื่อใช้ในการสื่อสารกับหน่วยบริการในพื้นที่ และเป็นแนวทางให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้ปฏิบัติงานในการจัดระบบบริการ กำหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด และขอความร่วมมือรายงานผลการให้บริการวัคซีน ดังนี้

๑. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านระบบรายงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (DDC FLU) ของกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ทุกวันที่ ๑ ของทุกเดือน โดยให้เริ่มรายงานผลในเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. ประชากรกลุ่มเสี่ยง ลงข้อมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล (HIS) และส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (Financial Data Hub)

ดังนั้น จังหวัดกระบี่จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ได้รับทราบแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี ๒๕๖๗ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน และขอความร่วมมือรายงานผลการให้บริการวัคซีนตามที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙

ด่วนที่สุด

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว จส๗๖



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 4929
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๖๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๗ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๑/ว ๒๔๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมดำเนินงานวางแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี ๒๕๖๗ โดยมี การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยงในเรือนจำ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อลดการป่วย การตาย เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ และลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ไปในวงกว้าง ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ จึงขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๗ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน เพื่อใช้ในการสื่อสารกับหน่วยบริการในพื้นที่ และเป็นแนวทางให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้ปฏิบัติงานในการจัดระบบบริการ กำหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด และขอความร่วมมือรายงานผลการให้บริการวัคซีน ดังนี้

๑. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ ผ่านระบบรายงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (DDC FLU) ของกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ทุกวันที่ ๑ ของทุกเดือน โดยให้เริ่มรายงานผลในเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๗
๒. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้ต้องขังในเรือนจำ ลงข้อมูลในโปรแกรมของโรงพยาบาล (HIS) และส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข (Financial Data Hub)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัด ได้รับทราบแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี ๒๕๖๗ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน และขอความร่วมมือรายงานผลการให้บริการวัคซีนตามที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://me-qr.com/hORDehH0> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น กลุ่มงานป้องกันโรค
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗/๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๓๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว
นายอนุวัฒน์ สระแก้ว